

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย “สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๔๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๔/๑๐๔๖

ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา  
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย  
เพื่อสานพลังขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย นั้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก  
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาข้อเสนอ  
เชิงนโยบาย เรื่อง สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีบัญชาให้ส่งเรื่องให้  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ  
และกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว จึงขอความร่วมมือ  
จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้

๑. จัดหาและมอบหนังสือ ให้เป็นของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิดทุกคน

๒. จัดให้เด็กปฐมวัย (๐ - ๖ ปี) มีหนังสือภาพและหนังสือนิทาน ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย  
และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อย่างน้อย ๓ - ๕ เล่ม ในบ้าน

๓. จัดกระบวนการหนุนเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจ  
ในการพัฒนาศักยภาพสมองและสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านและการเล่น  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจร จ. ศรีชวนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวกุลิสรา จำปาหอม โทร. ๐๙ ๘๒๖๕ ๘๘๒๒



สิ่งที่ส่งมาด้วย